

CHƯƠNG TRÌNH
Công tác của Ban Dân tộc năm 2019

I. THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ban, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời để các huyện, chủ đầu tư chủ động, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 theo quy định.

2. Chủ động theo dõi, nắm tình hình kinh tế - xã hội, đời sống bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số để kịp thời báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc có biện pháp chỉ đạo kịp thời; thực hiện tốt các chính sách, chế độ và nâng cao hiệu quả hoạt động của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, Phòng Dân tộc các huyện, đơn vị phụ trách công tác dân tộc các huyện không có Phòng dân tộc, UBND các xã ĐBKK triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án như: Chương trình 135 giai đoạn 3; đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg; 2086/QĐ-TTg; đề án 498 và đề án 1163.

4. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc và miền núi để người dân tự giác tham gia thực hiện, phát huy nội lực, giảm nghèo bền vững.

5. Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, Ngành giải quyết kịp thời các đơn thư, tố cáo khiếu nại của đồng bào DTTS, nhân dân trên địa bàn về các vấn đề liên quan đến chương trình, chính sách dân tộc, công tác dân tộc.

6. Tham mưu tổ chức triển khai đại hội các Dân tộc thiểu số cấp huyện và tỉnh.

7. Thực hiện tốt các kế hoạch năm 2019 các chương trình phối hợp với các Sở, Ban, Ngành: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Sở Tư pháp...

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo các nguồn vốn được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả.

9. Lập kế hoạch bồi dưỡng các bộ, công chức. Thực hiện công tác lưu trữ, tiến hành rà soát nâng lương cho các bộ, công chức và người lao động năm 2019.

10. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Ủy ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số công tác khác trong chương trình của Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh.

(có kế hoạch chi tiết kèm theo)

II. CÁC HỘI NGHỊ CHÍNH TRONG NĂM:

1. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, huyện lần thứ 3. Thời gian trong quý II, III năm 2019;

2. Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động và phát động phong trào thi đua năm 2019. Thời gian trong tháng 01/2019

3. Hội nghị Sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các dự án, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm. Thời gian trong tháng 7/2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trưởng Ban: Chỉ đạo chung;

2. Các Phó Trưởng Ban căn cứ vào nhiệm vụ được phân công để chỉ đạo các phòng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng thời gian, tiến độ;

3. Các phòng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch trình Trưởng ban duyệt và tổ chức thực hiện. Đối với các nhiệm vụ đột xuất, lãnh đạo Ban sẽ phân công các phòng, bộ phận tham mưu tổ chức thực hiện.

4. Giao Trưởng phòng Kế hoạch, Tổng hợp, Chính sách và Thanh tra tham mưu giúp Trưởng Ban Dân tộc theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc; Vụ địa phương I;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng Dân tộc các huyện: Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện Tuyên Hóa;
- Phòng NN&PTNT huyện Quảng Trạch;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng, bộ phận thuộc Ban;
- Lưu VT, KHTH.



TRƯỞNG BAN

Đặng Thái Tôn

KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019 CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH QUẢNG BÌNH

(Kèm theo Chương trình công tác số: **18** /CTr-BDT ngày **14** tháng 01 năm 2019 của Ban Dân tộc)

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	
1	Tháng 01			
-	Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động và phát động phong trào thi đua năm 2019.	Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận	
-	Tổ chức các hoạt động đón tết Nguyên Đán Kỷ Hợi			
-	Xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính và ban hành kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019			
-	Ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019			
-	Lập dự toán và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách được giao			
-	Lập kế hoạch ban hành quy chế nội bộ về quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số			
-	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, rà soát nâng lương cho CBCC và người lao động, thực hiện công tác lưu trữ.			
-	Tham mưu cho UBND tỉnh giao kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình, Chính sách dân tộc năm 2019.	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Sở KHĐT, UBND, Phòng DT các huyện	
-	Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành về công tác dân tộc.	TT-ĐB	Các ngành ký kết phối hợp	
-	Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2019		Các phòng chuyên môn, bộ phận	
-	Tham mưu hợp BCD Đề án 498 cấp tỉnh; Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chính sách người có uy tín; Đề án 498; Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐBDTTS; Bình đẳng giới; chính sách đối với thanh niên DTTS		KHTHCSĐT; Văn phòng	
-	Xây dựng số liệu về dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh để có cơ sở làm việc (thống nhất trong Ban) trong năm 2019.		Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT các huyện	
-	Xây dựng kế hoạch, các văn bản tham mưu triển khai Đại hội dân tộc thiểu số các cấp		Các phòng chuyên môn, bộ phận	
-	Thăm, tặng quà cho người uy tín, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán		TTĐB, Văn	Phòng DT, bộ phận phụ trách công tác



	năm 2019	phòng	DT các huyện
-	Nắm tình hình đời sống, kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước Tết Nguyên Đán 2019 và báo cáo theo quy định		
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 01 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
2	Tháng 02		
-	Đôn đốc các huyện giao kế hoạch chi tiết cho các chủ đầu tư về thực hiện các Chương trình, chính sách về dân tộc và miền núi trên địa bàn tỉnh.	KHTH,CS & Thanh tra	UBND, Phòng DT các huyện
-	Kiểm tra nắm tình hình trước và sau tết Nguyên Đán	TTĐB, Văn phòng	Phòng DT, bộ phận phụ trách công tác DT các huyện
-	Xây dựng kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT 135 năm 2019	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
-	Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của BDT năm 2019		
-	Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bố trí kinh phí Dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc		
-	Tham mưu kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC; tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Ban.	Văn phòng Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
-	Tham mưu Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Ban Dân tộc		
-	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, rà soát nâng lương cho CBCC và người lao động, thực hiện công tác lưu trữ.		
-	Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn 2 huyện Minh Hóa và Lệ Thủy tổ chức Đại hội các DTTS	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT các huyện
-	Chỉ đạo các huyện, xã hoàn thành hồ sơ để làm việc với đoàn thanh tra Ủy Ban Dân tộc.	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, xã CT 135
-	Triển khai kế hoạch thực hiện đề án theo Quyết định 2085/QĐ-TTg và 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ		Các phòng chuyên môn, bộ phận.
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 02 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
3	Tháng 3		
-	Xây dựng, xử lý, tổng hợp thông tin, số liệu có liên	KHTH,CS	Các phòng chuyên

	quan đến công tác kế hoạch - tổng hợp.	& Thanh tra	môn, bộ phận, Phòng DT các huyện
-	Tổng hợp, xây dựng chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc theo thông tư 02/2018/TT-UBND		Các phòng chuyên môn, các sở ban ngành cấp tỉnh.
-	Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các huyện còn lại tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số và tiến đến đại hội dân tộc toàn tỉnh	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT các huyện
-	Xây dựng nội dung, văn bản, khảo sát thực địa; triển khai tập huấn các chính sách Đề án 498; người có uy tín; truyền truyền pháp luật; bình đẳng giới...		Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Triển khai thực hiện kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc CT 135 năm 2019	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, xã CT 135
-	Xây dựng KH học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở		Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, xã CT 135
-	Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I/2019	Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, rà soát nâng lương cho CBCC và người lao động, thực hiện công tác lưu trữ		
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 3 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
4	Tháng 4		
-	Báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý I/2019	Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Tham mưu về thực hiện thủ tục cải cách hành chính; chủ trì, quản lý, xây và duy trì việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN 9011:2008 vào hoạt động của Ban.		
-	Tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ và cung cấp thông tin tài liệu cho tập huấn tại Ban		
-	Triển khai dự án xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc		
-	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, rà soát nâng lương cho CBCC và người lao động, thực hiện công tác lưu trữ		
-	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, xã CT 135
-	Triển khai xây dựng Pa nô, ở các xã; hợp đồng in tờ gấp tuyên truyền	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Xây dựng nội dung, văn bản, khảo sát thực địa;		Các phòng chuyên

	triển khai tập huấn các chính sách Đề án 498; người có uy tín; truyền truyền pháp luật; bình đẳng giới...		môn, bộ phận
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 4 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
5	Tháng 5		
-	Nắm tình hình đời sống, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu và miền núi.	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Tổ chức thực hiện Đề án tảo hôn và hôn nhân cận huyết của tỉnh giai đoạn 2015-2020		Ban Chỉ đạo đề án 498 của tỉnh
-	Chỉ đạo huyện Minh Hóa, Lệ Thủy đại hội DTTS		Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT
-	Tập huấn, nói chuyện chuyên đề các chính sách		Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, xã CT 135
-	Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020		Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, UBND các huyện
-	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, rà soát nâng lương cho CBCC và người lao động, thực hiện công tác lưu trữ	Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
6	Tháng 6		
-	Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra thực hiện các dự án, chính sách dân tộc và miền núi 6 tháng đầu năm, đôn đốc các huyện, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, chính sách năm 2019.	KHTH,CS & Thanh tra	Các ngành liên quan, UBND các huyện, Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Xây dựng kế hoạch đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh.	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT các huyện
-	Tập huấn, nói chuyện chuyên đề các chính sách Triển khai xây dựng pa nô, ở các xã		
-	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, xã CT 135
-	Hướng dẫn, chỉ đạo các huyện lập nhu cầu, kế hoạch chi tiết các chương trình dự án năm 2020		

-	Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại phòng KHTH,CS&TT, TTĐB	Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Báo cáo công tác KSTTHC; Báo cáo sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019		
-	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, rà soát nâng lương cho CBCC và người lao động, thực hiện công tác lưu trữ		
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 6 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
7	Tháng 7		
-	Tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện các dự án, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2019	KHTH,CS & Thanh tra và Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
-	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, rà soát nâng lương cho CBCC và người lao động, thực hiện công tác lưu trữ	Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, xã CT 135
-	Kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, chính sách khác thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn các huyện		Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT huyện
-	Tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 trên địa bàn tỉnh tại Ban Dân tộc		Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT các huyện, xã CT 135
-	Tập huấn, nói chuyện chuyên đề các chính sách Triển khai xây dựng pa nô tuyên truyền Đề án 498, Bình đẳng giới ...ở các xã	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT các huyện
-	Xây dựng kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách năm 2020 trình UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc.	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 7 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
-	Tham mưu chuẩn bị đại hội DTTS cấp tỉnh	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận
8	Tháng 8		
-	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, rà soát nâng lương cho CBCC và người lao động, thực hiện công tác lưu trữ	Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận

-	Chỉ đạo, đôn đốc các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chính sách dân tộc.	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, xã 135
-	Học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở		
-	Tổ chức kiểm tra, tập huấn Đề án tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào DTTS	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, xã CT 135
-	Kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, chính sách khác thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn các huyện		
-	Tập huấn, nói chuyện chuyên đề các chính sách	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Tổ chức đoàn người có uy tín, tham quan học tập kinh nghiệm		
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 8 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
9	Tháng 9		
-	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, xã CT 135
-	Kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, chính sách khác thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn các huyện		
-	Tập huấn, nói chuyện chuyên đề các chính sách	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III/2019	Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, rà soát nâng lương cho CBCC và người lao động, thực hiện công tác lưu trữ		
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 9 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
10	Tháng 10		
-	Đôn đốc, chỉ đạo các huyện, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch các chương trình, chính sách.	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT các huyện
-	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, xã CT 135
-	Kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, chính sách khác thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn các huyện		
-	Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức, rà soát nâng lương cho CBCC và người lao động, thực hiện công tác lưu trữ	Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và	KHTH,CS	Các phòng chuyên

	cộng đồng trên địa bàn tỉnh đối với đối tượng người có uy tín thuộc các xã thực hiện chương trình 135	& Thanh tra	môn, bộ phận, các Phòng DT, xã CT 135 của tỉnh
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 10 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
11	Tháng 11		
-	Đôn đốc các huyện hoàn thành kế hoạch các chương trình, chính sách, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT các huyện
-	Xây dựng kế hoạch, dự toán chi thường xuyên năm 2020	Văn phòng	Các đơn vị liên quan
-	Rà soát để nâng lương cho CBCC và người lao động. thực hiện công tác lưu trữ.		
-	Tập huấn, nói chuyện chuyên đề các chính sách	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Xây dựng kế hoạch, dự toán các chính sách đối với đồng bào DTTS		
-	Xây dựng cơ sở dữ liệu vùng ĐBDTTS phục vụ công tác dân tộc		
-	Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng	KHTH,CS & Thanh tra	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT, xã CT 135
-	Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 135 các xã		
-	Tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê công tác dân tộc theo Thông tư 02/2018/TT-UBND	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 11 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.		
12	Tháng 12		
-	Đôn đốc các huyện, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán vốn đầu tư các dự án, chính sách, xây dựng kế hoạch triển khai các dự án, chính sách, Chương trình công tác Ban Dân tộc năm 2020	KHTH,CS & Thanh tra	UBND, Phòng DT các huyện
-	Tuyên truyền, nêu gương đồng bào DTTS trong phát triển KT-XH, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tuyên truyền vai trò người uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.	TT-ĐB	Các phòng chuyên môn, bộ phận, Phòng DT các huyện
-	Xây dựng cơ sở dữ liệu vùng ĐBDTTS phục vụ công tác dân tộc		Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Tổng kết các chương trình phối hợp năm 2019	Lãnh đạo Ban, Văn phòng	Các phòng chuyên môn, bộ phận
-	Bình xét thi đua khen thưởng, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức năm 2019, báo cáo đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu.		
-	Báo cáo tình hình thực hiện áp dụng hệ thống	Văn	Các phòng chuyên

	QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008;	phòng	môn, bộ phận
-	Báo cáo tình hình thực hiện CHCH và công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 và nhiệm vụ công tác kiểm soát TTCCHC năm 2020		
-	Rà soát đề nâng lương cho CBCC và người lao động. thực hiện công tác lưu trữ.		
-	Tổng hợp, biên soạn tin nổi bật về công tác dân tộc trong tháng 12 trên địa bàn tỉnh lên trang web của Ban.	Ban biên tập	Các phòng chuyên môn, bộ phận.

rau